

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

มกอช.เกาะติดสารพิษตกค้าง



สินค้าเกษตรและอาหาร ประเด็นข่าวที่ถูกละเลยมาเป็น เว้นแหวในการกีดกันการค้า คือ คุณภาพในความปลอดภัยซึ่งก็ไม่พ้นในเรื่องของ สารพิษตกค้าง อันเป็นการบ้านให้ กระทรวงเกษตรฯ สะสางไม่รู้จัก

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จึง ประสานกับ สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด ทั่วประเทศดำเนินการใช้ TM Test Kit ตรวจสอบพืชผักผลไม้ในตลาดเกษตรกร (Farmer's Market) และ ฟาร์มเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรที่ดีที่เหมาะสม (GAP) และได้ รับรองเครื่องหมาย Q เพื่อหาสารพิษตกค้างในเบื้องต้น

จากการสุ่ม 877 ตัวอย่างมาวิเคราะห์พบว่าในตลาดเกษตรกรมีสารพิษตกค้างอยู่ 27 ตัวอย่าง คิด เป็น 3.07% และจากฟาร์มเกษตรกรมีเพียง 14 ตัวอย่าง คือราวๆ 1.59% เท่านั้น มกอช.ก็ได้้นำตัวอย่าง ของกลุ่มที่พบปัญหาเหล่านี้สู่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ISO/IEC 17025 วิเคราะห์ยืนยันผลในเชิงลึก เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหอย่างเร่งด่วน

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขฯ มกอช.บอกว่า “ตอนนี้ได้ให้สุ่มตรวจสินค้า Q ที่วางตามซูเปอร์ มาร์เก็ตและตลาดสดทั่วประเทศโดยเน้นสุ่มตามฤดูกาล หากพบสารตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดจะ ทำการตรวจสอบย้อนกลับและให้เร่งปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน ถ้ายังไม่ปฏิบัติตามก็อาจสั่งเพิกถอน ไปรับรอง Q”

และได้บอกต่อว่า “ปีนี้จึงตรวจเข้มกับฟาร์มและโรงงานที่ขอรับรอง และหรือ ผ่านการรับรอง มาตรฐานระบบการผลิตแล้ว ทั้งมาตรฐาน GAP ในระดับฟาร์ม GMP ในระดับโรงงานและสถาน ประกอบการ เพราะยังมี สินค้าเกษตรปนเปื้อน เนื่องจาก มีการแอบใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช กันอยู่ อีกทั้งยังมีการตลาดด้วยการปลอมแปลงเครื่องหมาย Q เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าสินค้าเกษตรที่ผ่าน จากฟาร์ม โรงงานหรือสถานประกอบการนั้นๆ มีมาตรฐานในความปลอดภัย...!! ทั้งนี้จึงต้องให้เจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบมีความละเอียดในการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุม (HACCP) ของพืช ปศุสัตว์และประมง งานนี้ต้องครอบคลุมไปถึงโค้ดออฟคอนดัก (CoC) ของประมง โรงฆ่าฯ กรมปศุสัตว์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีรวม ๆ กันแล้วไม่น้อยกว่า 30 แห่ง”

การติดตามตรวจสอบหากบรรลุผลตามเป้า ก็จะเป็นอีกช่องทางในการการันตีว่าสินค้าเกษตรและอาหารของไทยนั้นปลอดภัย เมื่อคนภายในบริโภคได้อย่างสนิทใจ ต่างประเทศก็ต้อง “โอเค” ด้วยแน่นอน ...!!

**ดอกสะแบง**

## กนง.ผวาเงินบาทผันผวน สั่งตรึงดอกเบี้ยนโยบายดูเชิงเฟดถึงสิ้นปี



กนง.คงดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% พร้อมรับมือความผันผวนในตลาดเงิน และค่าเงินบาท หลังจากเฟดตัดสินใจจะขึ้นหรือคงดอกเบี้ยในวันที่ 18 ก.ย.นี้ ยันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นของรัฐบาลถือเป็นปัจจัยบวกตัวใหม่ แต่ห่วงพิษเศรษฐกิจโลกรุนแรง กดจีดีพีเศรษฐกิจไทยปีนี้โตไม่ถึง 3%

นายเมธี สุภาพงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า กนง.มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ต่อปี โดยมองว่า นโยบายการเงินยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเพียงพอต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยไม่ทำให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเกิดปัญหา แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปยังคงเผชิญกับปัจจัยลบโดยเฉพาะจากต่างประเทศ รวมทั้งความผันผวนของตลาดการเงินโลกที่อาจจะสูงขึ้นอีก

ขณะที่รัฐบาลจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น ๆ ออกมา ซึ่ง ธปท.ประเมินว่า จะช่วยให้พุงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่การปรับประมาณการใหม่ของ ธปท. ในครั้งต่อไป คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะต่ำกว่า 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพราะปัจจัยลบ โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจโลกยังมีผลรุนแรงกว่า ส่วนประเด็นการปรับขึ้นหรือคงอัตราดอกเบี้ยต่อของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในคืนวันที่ 17 ก.ย.นี้ หรือตรงกับวันที่

18 ก.ย.ตามเวลาประเทศไทยนั้น นายเมธีกกล่าวว่า ไม่ได้เป็นประเด็นหลักในการตัดสินใจนโยบายการเงินของไทยในขณะนี้ แต่การหารือของ กนง.ได้เตรียมรับมือความผันผวนในตลาดเงินในประเทศ และอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของเฟด ซึ่ง ธปท.มีมาตรการและเครื่องมือพร้อมที่จะรับมือได้ โดยหากมีความผันผวนมากเกินไป ธปท.คงเข้าไปดูแลและบรรเทาความเสียหายไม่ให้มากเกินไป แต่ปัจจุบันนี้การอ่อนตัวของค่าของเงินบาทยังอยู่ระดับที่น่าพอใจ เพราะช่วยในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้

ด้านนายรังสรรค์ ศิริวราศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ในการประชุมของเฟดนั้น กระทรวงการคลังคาดว่า จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในรอบนี้ แต่หากเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ เชื่อว่าฐานะทางการเงินของไทยยังมั่นคง โดยมีเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน ก.ค.58 มีจำนวน 202,000 ล้านบาท และมีทุนสำรองเงินระหว่างประเทศที่สูงมาก ซึ่งสามารถรองรับกระแสการไหลออกของเงินทุนต่างชาติได้ จึงไม่น่ากังวล หากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

นายอมรเทพ จาวะลา ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สายบริหารความเสี่ยง ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กนง.คงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.50% เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังผันผวน และรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯหรือเฟดในการประชุมวันที่ 16-17 ก.ย.ก่อน ถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยจะทำให้ตลาดซอกในระยะสั้นและเงินทุนเคลื่อนย้ายเกิดความผันผวน โดยเฉพาะในตลาดเกิดใหม่ แต่ส่งผลดีในระยะยาวเนื่องจากตลาดเกิดความชัดเจน แต่ต้องใช้เวลาการปรับสมดุลด้านการลงทุนประมาณ 1-3 เดือน ซึ่งเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน

“ดอกเบี้ย กนง.คาดว่าจะตรึงยาวจนถึงสิ้นปีนี้ที่ระดับ 1.5% เพราะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการขึ้นดอกเบี้ยของไทยจะช้ากว่าดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คาดว่าอัตราดอกเบี้ยปลายปีของ กนง.อาจจะปรับขึ้นมาอยู่ที่ 1.75% ยกเว้นว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว กนง.อาจจะปรับลดดอกเบี้ยลงอีก”

น.ส.รุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการผู้บริหารฝ่ายวิเคราะห์ตลาดการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ค่าเงินบาทเปิดตลาด วานนี้ (16 ก.ย.) อยู่ที่ระดับ 35.96 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และระหว่างวันอ่อนค่าแตะที่ระดับ 36 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งมีความผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก เพราะตลาดรอดูว่า เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ แต่ตลาดมองว่าไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้ และยังคงติดตามการส่งสัญญาณของเฟด เพราะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุน โดยไตรมาส 4 ปีนี้คาดว่า ค่าเงินบาทอยู่ที่ 36.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ต้องทำตามแผนจะหนึ่งไม่ได้แล้ว : โดย...สุรพล โอภาสเสถียร

คมชัดลึก



เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดประชุมประจำปีและในปีนี้ก็จะเป็นปีที่รัฐบาลจะต้องจัดให้มีแผนพัฒนาเพื่อใช้เป็นกรอบ เป็นแนวทาง เป็นทิศทางในการนำพาประเทศให้ออกไปจากกับดักในความเสี่ยงและความเสื่อมที่ทะทำลายความเข้มแข็งของคนในชาติและยังกัดเซาะความสามารถในการแข่งขันของประเทศชาติ หากว่าเรายังเป็นอย่างที่เคยเป็นก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม แล้ว ไม่แล้วเราจะกลายเป็นคนป่วยของเอเชีย เป็นรัฐที่ล้มเหลว เป็นประเทศที่หายไปจากความทรงจำของผู้คนในภูมิภาคนี้แน่นอน รัฐบาลทำเองไม่ได้ และมันเป็นเรื่องของร่วมด้วยช่วยกัน มันไม่ใช่แบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาสุดโต่งอีกต่อไปครับ

ในข้อสรุปจากวิทัศน์..มองไทย 10 ปีข้างหน้า...ของการประชุมสรุปได้ว่า

1. สังคมสูงอายุ จะเกิดกับประเทศไทย และประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นกับดักที่ใหญ่มากสำหรับคนที่ จะบริหารประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
2. เราจะเข้าสู่ Disruptive Technology คือการสร้างสรรคขึ้นมาใหม่จากการทำลายกรอบเดิม หรือปรับสิ่งเดิมๆ ออกไป เพราะเทคโนโลยีและพฤติกรรมคนเปลี่ยนไปแล้ว
3. การก้าวสู่เออีซีจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะตามแนวชายแดน
4. จำนวนแรงงานต่างด้าว แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจะเพิ่มมากขึ้นตามความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรม เพราะงานเสี่ยง งานอันตราย งานที่ใช้แรงงานไร้ทักษะ คนในประเทศเราเองไม่ทำแล้ว
5. แนวทางการลงทุนที่ปีนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะมากขึ้น เพราะถ้าไม่ทำ ลูกค้าจะปฏิเสธสินค้า โดยอ้างว่าเราไม่รับผิดชอบต่อการทำให้โลกส่วนรวมเสื่อมลงไป
6. ประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงจากประเทศรายได้ปานกลาง เพื่อไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง แต่จะมีเพียงความต้องการโดยไม่มีความพร้อมนั้น ไม่มีทางเป็นไปได้

7. ต้องมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ และดีกว่าที่เวียดนามวายตายเกิดอย่างที่เราเห็นทุก ๆ วันตอนเช้าหน้าโรงเรียน หน้ามหาวิทยาลัยให้ได้

8. ทำอย่างไรกับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เรามีคนรวยที่ไม่รู้จะเลือกกินอะไร กับมีคนที่แม้จะไม่เลือกกิน แต่ก็ยังไม่จะมีจะกิน

9. การบริหารจัดการน้ำ น้ำท่วม น้ำแล้ง การแย่งน้ำ คิดที่ว่าในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ใต้ถั่วมีแก๊สธรรมชาติ มันคงจะเลื่อนไปในไม่ช้า

10. การจัดการ การบริหารราชการ มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้ จะทำได้อย่างไร

11. เรื่องของพาณิชย์ ดิจิทัล จะเพิ่มมูลค่าและปริมาณ พร้อมกับการจ่ายภาษีที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นธรรม ทัวถึง ทั่นสมัย ห่างไกลการหลีกเลี่ยงจะไปกันยังไงต่อ

12. ความหวังในการที่เราจะให้เห็นและใช้บริการ การเชื่อมโยงภูมิภาคและเมือง โดยการพัฒนากการขนส่งที่ดีกว่า รถไฟที่ตกรางเป็นว่าเล่น

13. มีระบบ มีกลไก มีกระบวนการ มีกำลังคนที่จะตรวจสอบ ติดตาม และเอาคนที่ทำผิดมาลงโทษ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ความคิด ความหวัง กำลังใจ มันไม่พอ เพราะโลกไม่ได้สวย จะเอาอย่างไร เราสบายใจ...มันไม่มี มันต้องทำตามแผน มันจะมานิ่งเป็นแพลนบวกนึ่งอีกไม่ได้แล้ว...เพราะชาติของเรา เราต้องทำกันเอง...ไม่มีคนในชาติอื่นใดจะมาทำให้เรา